

โอปอล์-ปาณิสรา พิมพ์ปรุ พรีเซ็นเตอร์ คนใหม่ ร่วม สร้างปรากฏการณ์ความสะอาดที่แสนสะอาด กับ สก๊อตต์® ผ้าเปียกเช็ดพื้นผิว

ผลิตภัณฑ์สก๊อตต์® ผ้าเปียกเช็ดพื้นผิว ของคิมเบอร์ลีย์-คล้าค ผู้นำทางการตลาดและนวัตกรรมกลุ่มผลิตภัณฑ์กระดาษทิชชู สร้างเซอร์ไพรส์เผยโฉมพรีเซ็นเตอร์คนใหม่ โอปอล์-ปาณิสรา พิมพ์ปรุ บุคโฮมเพรชมาร์ท ชวนผู้บริโภคยุคใหม่ร่วมพิสูจน์ปรากฏการณ์ความสะอาดที่แสนสะอาด ด้วยนวัตกรรมผ้าเปียกเช็ดพื้นผิวสก๊อตต์® ที่พร้อมรับมือการทำความสะอาดทุกที่ทุกเวลา ในกิจกรรม “โอปอล์ชวนทำเปลี่ยน กับ สก๊อตต์® ผ้าเปียกเช็ดพื้นผิว” ณ โฮมเพรชมาร์ท สาขาเดอะมอลล์ งามวงศ์วาน เมื่อเร็วๆ นี้



กิจกรรม “โอปอล์ชวนทำเปลี่ยน กับ สก๊อตต์® ผ้าเปียกเช็ดพื้นผิว” จัดขึ้นในบรรยากาศคึกคัก สนุกสนาน โดยเหล่าสาวงามบ้านยุคใหม่มาสร้างสีสันพร้อมโชว์ลีลาการแดนซ์สร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับลูกค้าโฮมเพรชมาร์ทที่มาร่วมชมงานกันอย่างล้นหลาม ก่อน นายจิรโรจน์ ติกกะวี ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดบริษัท คิมเบอร์ลีย์-คล้าค ประเทศไทย จำกัด จะกล่าวถึงวัตถุประสงค์ของกิจกรรมในวันนี้ว่า “เพื่อเป็นการต่อยอดย้ำความเป็นผู้นำตลาดกลุ่มผลิตภัณฑ์กระดาษทิชชูบริษัทฯ ได้ขยายการรับรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สก๊อตต์® ผ้าเปียกเช็ดพื้นผิว เพื่อสื่อสารถึงกลุ่มผู้บริโภคโดยตรงเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดที่ให้ความสะอาดในการใช้งานและมีประสิทธิภาพ เหมาะกับการเช็ดทำความสะอาดสารพัดพื้นผิวในบ้าน อย่าง ผลิตภัณฑ์สก๊อตต์® ผ้าเปียกเช็ดพื้นผิว โดยเชิญ โอปอล์-ปาณิสรา พิมพ์ปรุ ตัวแทนคนยุคใหม่ มาร่วมเป็นพรีเซ็นเตอร์ เพื่อสร้างความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการเลือกผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมกับการใช้งานมากที่สุด ด้วยจุดเด่นของผลิตภัณฑ์ที่ไม่เพียงแต่ทำความสะอาดอย่างหมดจดมาพร้อมบรรจุภัณฑ์ที่สามารถเปิดและปิดได้หลายครั้ง ทั้งมี 3 ชนิดแยกตามประเภทการใช้งาน ได้แก่ **สีส้ม สูตรฆ่าเชื้อ** เหมาะกับการทำความสะอาดพื้นผิวทั่วไป รวมถึงสุขภัณฑ์ในห้องน้ำ **สีเขียว สูตรอ่อนโยน** การเช็ดทำความสะอาดพื้นผิวทั่วไป พร้อมกลิ่นหอมสดชื่น เพื่อความสะอาดและสุขอนามัยของครอบครัว และ **สีฟ้า สูตรเช็ดกระจก** เหมาะสำหรับการทำความสะอาดพื้นผิวที่เป็นกระจก โดยที่ไม่ทิ้งคราบหรือขุยบนกระจก”

ด้าน โอปอล์ พรีเซ็นเตอร์สาวมั่น คนใหม่ ของผลิตภัณฑ์สก๊อตต์® ผ้าเปียกเช็ดพื้นผิว ที่วันนี้พกดีกรีสาวมั่นเกินร้อยมาร่วมสร้างสีสัน กับกิจกรรม “โอปอล์ชวนทำเปลี่ยน กับ สก๊อตต์® ผ้าเปียกเช็ดพื้นผิว” เรียกเสียงกรี๊ดจาก

แฟนคลับกันสนั่น พร้อมเสียงฮือฮาถึงความพิตแอนด์เฟิร์มของพีรีเซ็นเตอร์สาวของสก๊อตต์® **ผ้าเปียกเช็ดพื้นผิว** ก่อนนำทีมตระกูล โทมเพรชมาร์ท เพื่อร่วมส่งต่อความสะอาดที่แสนสะดวก กับ สก๊อตต์® **ผ้าเปียกเช็ดพื้นผิว** และ เซอร์เคล็ดลับการรับมือกับการทำความสะอาดทุกสถานการณ์ว่า “ปอล์ต้องดูแลเรื่องความสะอาดของที่ห้องด้วยตัวเอง โดยอย่างน้อยจะใช้บริการของบริษัทรับทำความสะอาดบ้านเดือนละครั้ง แต่ที่เหลือต้องหาวิธีจัดการด้วยตัวเอง ซึ่งเป็นเรื่องที่ยาก เพราะด้วยเวลาของปอล์ที่ค่อนข้างแน่นเลยไม่สะดวกที่จะจัดการทุกอย่างได้ด้วยตัวเอง ด้วยบ้านของปอล์เป็นห้องในคอนโดพื้นที่จำกัดจึงมีอุปกรณ์ทำความสะอาดเพียงไม่กี่ชิ้น ยิ่งถ้าจะต้องตากผ้าซีร็วก็ยิ่งลำบากไม่แห้งก็จะเหม็นอับไปกันใหญ่ จึงเป็นเรื่องยากที่จะจัดการกับคราบสกปรกต่างๆ ที่อาจก่อตัวเป็นเชื้อโรคได้ เมื่อเพื่อนแนะนำปอล์ให้รู้จักกับ สก๊อตต์® **ผ้าเปียกเช็ดพื้นผิว** ชีวิตเปลี่ยนทันที ทุกอย่างดูง่ายดายไปหมดทั้งทำความสะอาดได้หมดจด มีให้เลือกตามการใช้งานได้เหมาะสม ส่วนตัวปอล์ชอบทั้ง 3 ชนิด ทั้ง **เขียว** สูตรอ่อนโยนที่ใช้ทำความสะอาดพื้นผิวทั่วไป กลิ่นหอมสดชื่น และชอบมาก **สีฟ้า** สูตรเช็ดกระจก เพราะขจัดปัญหาการเช็ดกระจกของปอล์ได้ดีมาก เพราะเช็ดแล้วจะไม่ทิ้งคราบและไม่ทำให้เป็นขุยบนกระจก และทำให้กระจกใสมาก และที่ประทับใจมากที่สุดคือ **สีส้ม** สูตรฆ่าเชื้อ ใช้ทำความสะอาดพื้นผิวทั่วไป **ฆ่าเชื้อ** ได้ด้วย ทำให้ปอล์รู้สึกว่าการทำความสะอาดที่เป็นเรื่องยาก กลับเป็นเรื่องง่าย ใครก็สามารถทำได้ โดยเฉพาะสุขภัณฑ์ เรียกว่าตอบโจทย์ปอล์ได้ดีที่สุดเลยล่ะ สำหรับเรื่องการทำความสะอาด”

ร่วมพิสูจน์ความสะอาดที่แสนสะดวก กับ สก๊อตต์® **ผ้าเปียกเช็ดพื้นผิว** ทั้ง 3 ชนิด **สีส้ม** **สูตรฆ่าเชื้อ** **สีเขียว** **สูตรอ่อนโยน** และ **สีฟ้า** **สูตรเช็ดกระจก** ด้วยตัวคุณเองได้แล้ววันนี้ ที่ซูเปอร์มาร์เก็ต ไฮเปอร์มาร์เก็ต และร้านสะดวกซื้อทั่วประเทศ